

คำกล่าวเปิดการประชุม
EU-Asia Financial Services Dialogue ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมออนไลน์
โดย นายอคม เดิมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.05-14.20น.

ดังที่ได้ทราบกันอยู่แล้วว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นอย่างมาก ในปีที่ผ่านมา รัฐบาลทั่วโลกได้ออกมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ความคืบหน้าเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ในขณะที่เดียวกันเศรษฐกิจในหลายประเทศได้เข้าสู่ช่วงฟื้นตัวหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากมาตรการของภาครัฐและธนาคารกลางที่ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน

ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคแรกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี 2563 ที่ผ่านมา ทั้งจากมาตรการปิดเมือง (lockdown) และจากลักษณะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่พึ่งพาเศรษฐกิจโลกจากการลงทุนของต่างประเทศ การท่องเที่ยว การส่งออกของสินค้า และแรงงาน อย่างไรก็ตาม มาตรการที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นการออกมาตรการทางการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบประกอบกับการพัฒนาของวัคซีนป้องกันโรคนั้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีตามที่ International Monetary Fund (IMF) ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียในปีนี้จะเติบโตขึ้นที่ 6.9 %

ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยในทางเดียวกันกับนานาประเทศ ประเทศไทยได้ออกมาตรการทางการคลังจำนวน 1.9 ล้านล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบในวงกว้าง ทั้งสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) และภาคครัวเรือนที่ขาดรายได้จากการว่างงาน โดยมาตรการดังกล่าวมุ่งหวังที่จะเพิ่มเสถียรภาพของตลาดการเงินผ่านการเพิ่มสภาพคล่อง และเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งในระยะต่อไป มาตรการทางการคลังเหล่านี้จะยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าผู้คนทั่วโลกจะเริ่มได้รับวัคซีนเพื่อป้องกัน COVID-19 อย่างไรก็ดี ยังต้องมีวัคซีนเศรษฐกิจ 3 ตัว เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ ประกอบด้วย (1) วัคซีนเศรษฐกิจระดับประเทศ รัฐบาลวางรากฐานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ครอบคลุม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2) วัคซีนเศรษฐกิจระดับธุรกิจ ต้องมีภูมิคุ้มกัน มีการบริหารความเสี่ยง มีความยืดหยุ่นด้านการดำเนินงาน และมีธรรมาภิบาล และ (3) วัคซีนระดับประชาชน ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการเงินและดิจิทัล เพื่อให้เกิดการออมที่เพียงพอสำหรับการเกษียณ

บทบาทของเทคโนโลยี สินทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตเคอเรนซี การระบาดของ COVID-19 ทำให้บทบาทของเทคโนโลยีมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกำกับดูแล อย่างไรก็ดี

หน่วยงานกำกับดูแลควรออกกฎเกณฑ์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและคุ้มครองผู้ลงทุน ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

ทั้งนี้ สितทรัพย์ดิจิทัลและคริปโตเคอเรนซีก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ผู้ลงทุนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนจึงควรให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล คุ้มครองและให้ความรู้ผู้ลงทุน

การเงินที่ยั่งยืน ได้มีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันเพื่อสร้าง ecosystem ที่เหมาะสมในการรองรับพัฒนาการของการเงินที่ยั่งยืนในทั้งกระบวนการตั้งแต่การออกกฎเกณฑ์ที่สนับสนุนให้เกิดการเงินที่ยั่งยืน เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ยั่งยืน โดยภูมิภาค ASEAN ได้มีการร่วมมือของ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) เกิดเป็นมาตรฐาน ASEAN Green, Social, and Sustainability Bond สำหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability bond) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ ACMF ได้ออกพันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืนเป็นครั้งแรกของภูมิภาค ASEAN ในปี 2563 โดยมีเป้าหมายที่จะระดมทุนสำหรับโครงการคมนาคมเพื่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบของ COVID-19 ซึ่งการระดมทุนนี้คาดว่าจะมีจำนวนถึง 100 พันล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ โดยพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวยังได้รับการรับรองจาก Climate Bond Initiative (CBI) และได้จดทะเบียนอยู่บนตลาดหลักทรัพย์ของราชรัฐลักเซมเบิร์ก (Luxembourg Green Exchange: LGX) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแสดงตราสารด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเสนอขายนี้เป็นผลสำเร็จจากการประสานงานระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานต่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของตลาดทุน เป็นอีกครั้งที่ตลาดทุนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจในสภาวะวิกฤติ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจและรัฐบาลต่าง ๆ นโยบายและมาตรการที่ยืดหยุ่นได้ ส่งเสริมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและนโยบายผ่อนคลายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลาดทุนเป็นแรงผลักดันสำคัญที่นำไปสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

รัฐบาลไทยได้มีการยกระดับตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านแผนพัฒนาตลาดทุนไทยซึ่งมุ่งเน้นในการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ดังนี้

(1) เข้าถึง: ตลาดทุนไทยจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านการเป็นแหล่งระดมทุนให้กับ SMEs startups และนวัตกรรม ในขณะเดียวกันจะเน้นการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนและเปิดให้มีช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการออมและการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

(2) แข่งได้: ตลาดทุนไทยจะยกระดับศักยภาพ เป็นแหล่งระดมทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และพัฒนาไปสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทัล

(3) เชื่อมโยง: ตลาดทุนไทยจะอำนวยความสะดวกและยกระดับความเชื่อมโยง เพื่อให้สามารถเป็นช่องทางที่ผู้ให้บริการทางการเงินและบริษัทเลือกที่จะเชื่อมโยงในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ข้ามภูมิภาค

(4) ยั่งยืน: ตลาดทุนไทยมุ่งเน้นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบการออมเพื่อเกษียณอายุ

เป้าหมายทั้งสิ้นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลภายหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเน้นด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green economy) ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งการลงทุนที่สำคัญคือการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการสร้างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: ECC Project) โดยจะครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ใหม่ ๆ ตั้งแต่การคมนาคมสีเขียว เช่น รถไฟความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ และอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ ๆ สำหรับธุรกิจด้านดิจิทัล สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

ทั้งนี้ ประเด็นข้างต้นและเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโต ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนจะสำเร็จลุล่วงไม่ได้หากไม่มีความร่วมมือระหว่างประเทศจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากความร่วมมือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่ต้องทำให้แข็งแกร่งขึ้นในทุกระดับตั้งแต่ หน่วยงานกำกับดูแล ภาคธุรกิจ ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศในแต่ละภูมิภาค

การประชุม EU-Asia Financial Services Dialogue จัดโดย ASIFMA และ Afore Consulting ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ทำให้ทุกฝ่ายได้กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือ รวมทั้งเชื่อมหน่วยงานกำกับดูแล และภาคธุรกิจทางการเงินเข้าด้วยกันเพื่อหารือประเด็นสำคัญต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
